



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๖๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๒.๑/ว ๑๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๒.๑/ว ๓๘๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๘๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการประสานงานการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระหว่างกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความประสงค์จะจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยทราบ ก่อนดำเนินการจัดตั้ง
การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ และให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้

๑. หลังจากที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาแล้ว ให้จัดทำประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี

๒. เมื่อดำเนินการตามข้อที่ ๑ แล้ว ให้จัดทำหลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง การรวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา และรายละเอียด
ประกอบอื่น ๆ เช่น ความต้องการและแหล่งที่ตั้งชุมชน จำนวนเด็กที่คาดว่าจะเข้าโรงเรียน จำนวนชั้นเรียน
งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทรัพย์สินและ
บุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียน และเอกสารสำคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

๓. ผังบริเวณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชัดเจน

๔. การได้มาของที่ดินที่จัดตั้งโรงเรียน เช่น การได้มาจากการให้หรือการซื้อ การได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาระติดพันต่าง ๆ (ถ้ามี) หรือการใช้ประโยชน์ของที่ดินในกรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. สำเนารายงานประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

๖. สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

๗. สำหรับกรณีการจัดการศึกษาประเภทอื่น ๆ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อจัดการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดการศึกษา ประเภทอาชีวศึกษาจะต้องผ่านการประเมินตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

สำหรับการรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแบบรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการขอรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณดังกล่าวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณโดยตรง จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการจัดตั้ง/ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดหน่วยจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณ ยกเว้นแต่การเลิกสถานศึกษา ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาววิชิตา สุขชี ๐๙๗ - ๒๔๐๙๑๘๔